

Trung Tá VÕ PHI SƠN : Chàng trai gác Việt

Tác Giả: Trúc Cao

Chúa Nhật, 15 Tháng 11 Năm 2009 21:11

Ba mươi lăm năm sau ngày Quốc Hôn 30-4-1975. Có ai nhớ những em bé ngày nào...



bám chéo áo mũ, hất hoảng và ngơ ngác trước cơn bão táp đen tối đang ập vào miền Nam thân yêu, nay đang trở thành trên quê hương và nơi những thành tích đáng nhớ.

Mười năm, mười tháng, chúng ta đều nghe đến một vài tên tuổi mà sẽ thành đất cày a hất trên các lãnh vực đã làm cho gia đình và công đồng hãnh diện. Họ đã làm cho những người bạn thay đổi cách nhìn về những người lính VN. Và cũng chính họ, sẽ đánh bại hình ảnh nhát nhát của những người lính Brian Đoàn, Ysa Le, Trâm Lê...

Trung Tá VÕ PHI SƠN : Chàng trai giỏi c Việt

Tác Giả: Trúc Cao

Chúa Nhật, 15 Tháng 11 Năm 2009 21:11

Các em xin mừng đáng là mừng lại Việt Nam. Nhớ là các em mà trong lòng luôn ấp ủ hình ảnh quê hương qua lá Quốc Kỳ màu vàng ba sắc đỏ, các em biết nói lời biết ơn với sự hy sinh của các thế hệ cha anh.

Hôm nay, chúng tôi xin gửi thi thư mừng du khách của Quân Lực VNCH. Đó là tân Trung tá Võ Phi Sơn ở Miami, Florida.

Võ Phi Sơn về a được vinh thăng Trung Tá vào ngày 1 tháng 3 năm nay 2009 và đang đảm trách vị trí cố vấn, huấn luyện cho một nhóm R&P.

Là con của cựu Trung tá Phi công Võ Phi Hùng, khóa 17 Võ Bị Quốc Gia Việt Nam, Sơn cùng gia đình may mắn thoát được khỏi Việt Nam vào ngày tang thân ông cụ tháng 4 năm 1975. Sơn đến Hoa Kỳ khi mới lên 5 tuổi, hoàn toàn bơ vơ trước cuộc sống mới xa lạ. Trung tá Hùng đã may mắn đoàn tụ gia đình tại đảo Guam, và được đưa về định cư tại Miami, Florida từ cuối tháng 5, 1975.

Nhờ sự trợ giúp của gia đình và theo gương ông bố, là một hoa tiêu khu trục phi công lái máy bay Phi Đoàn 534 thuộc Không Đoàn 92 Chiến Thuật Phan Rang, Sơn và các bạn anh chị em lên, học hành thành đạt trở nên quê hương mới.

Từ lớp 9, Sơn đã giữ vai trò Chủ tịch của National Honor Society và Science Society tại trường Trung Học. Năm 1985, Sơn được thưởng khoa tại W.R. Thomas Junior High với nhiều giải thưởng liên cấp bang như: Award of Honor do The National Leadership Organization trao tặng; The American Legion School Award do The American Legion trao tặng.

Tiếp theo những năm chót trung học, vị trí của Sơn thăng tiến mạnh mẽ hơn. Sơn còn là một scout với các cấp học cao nhất. Sơn đoạt đai nâu Karate khi về a học xong trung học. Sơn chơi Trumpet rất xuất sắc, đoạt nhiều giải tại địa phương và cấp tiểu bang. Đặc biệt, Sơn cũng là một cầu thủ football giỏi nhất đoạt các giải Football School Athlete of the Year 1988, giải Outstanding in Football Performance, Academic Achievement and School Leadership. Sơn từng đem giải nhất cho trường về môn thể thao.

Ngoài thể thao, Sơn còn giỏi về văn học, nhất là môn toán.

Sơn đã từng nhận giải thưởng trên tổng số 597 học sinh của lớp 1988; đoạt giải The Best Student of the Year và Outstanding Math Student Award cùng rất nhiều giải khác với nhiều học sinh khác.

Nói theo gương ông bố, Sơn tình nguyện vào quân đội và được các Nghề sĩ giải thi thư theo học trường Võ Bị West Point khóa 92. Khi trở lại phòng văn của đài truyền hình và báo chí địa phương, Sơn đã nói đến sự trở nên của mình cho quê hương đã rộng lòng dung nạp gia đình: “Khi tôi bắt đầu hiểu biết, tôi được nghe nói rằng xã hội này có nhiều cơ hội cho tài năng phát triển nên tôi đã cố gắng học hành, và nhờ những cơ hội này, tôi đã có ngày nay. Tôi nghĩ đây là lúc tôi có chút cơ hội để đáp lại.”

Trung Tá VÕ PHI SƠN : Chàng trai gác Việt

Tác Giả: Trúc Cao

Chúa Nhật, 15 Tháng 11 Năm 2009 21:11

Ra trường, Thi úy Võ Phi Sơn lên lớt phở và tời nhĩu đĩn vĩ nhĩ Sĩ đĩn 2 Thi tĩ Giấp, Sĩ đĩn 4 Bĩ Binh, Sĩ đĩn 82 Nhĩ y Dù. Anh lĩi cĩc phi cĩ trĩc thĩng OH-58 AC, Apache tham chiĩn tĩi chiĩn trĩng Afghanistan . Lĩn lĩt tĩ cĩp Trung đĩ trĩng, đĩ đĩ trĩng, Phĩ tá ban 3, Ban 1 cĩp Trung đĩn. Hiĩn Trung tá Võ Phi Sơn lĩ Cĩ vĩn phĩ trách huĩn luyĩn Trĩc thĩng cho quĩn đĩi cĩc Rĩp đĩng minh.

Vĩ Phi Sơn đĩ đĩc bĩo The Miami News giĩi thiĩu vĩi nhĩu lĩi cĩng vĩ sĩ thĩng cĩng cĩĩ a gia đĩnh nĩi chung vĩ cá nhĩn anh nĩi riĩng .

Đĩc biĩt, tuy hĩnh quĩn xa xĩi, lĩc nĩo Sĩ nĩng mang theo trong ngĩĩi lĩ cĩ vĩng thĩn yĩu cĩĩ a Tĩ quĩc Viĩt Nam (xem nhĩ). Bĩn cĩ nh nhĩng ngĩĩi con uĩ tú thĩ hĩ 2 nhĩ Đĩi Tá Lĩ đĩn trĩng Dù Lĩng Xuĩn Viĩt, Đĩi Úy Phi cĩng F-18 Elizabeth Phĩ m, Đĩi Úy Phi cĩng Michelle Vĩ, Nhĩ vĩn Minh Trĩn Huy (Giĩi vĩn hĩc Gironde Phĩp), Philipp Roesler (Bĩ trĩng Kinh Tĩ Đĩc), Bomb Lady Duong-nguyet- Anh, Phi hĩnh gia Eugene Trĩnh, Trung tá Hĩm trĩng Lê Bá Hũng, Vĩ sĩ Phan Nam, Le Cung, Trung tá Bĩc sĩ Paul Đĩn (Y sĩ trĩng Đĩn Quĩn Y Viĩn Chĩnh 379 tĩi Tĩy Nam Á)..., Vĩ Phi Sơn đĩng lĩm rĩng danh ngĩĩi Viĩt tĩi quĩ ngĩĩi.

Chũng ta vĩnh danh cĩc em, cĩc chĩu, khĩng chĩ vĩ nhĩng thĩng tĩu rĩc rĩ, mĩ chĩnh vĩ tĩm lĩng cĩc em, cĩc chĩu lĩn hĩng vĩ cĩi nguĩn; khĩng nhĩ nhĩng kĩ hĩm hĩnh chim chĩĩ a đĩ lĩng đĩ cĩnh đĩ vĩi vĩ quay lĩng vĩi chĩ anh vĩ phĩ nhĩn quĩ khĩ.

Chũng tĩi chĩc mĩng Trung tá Võ Phi Sơn. Cĩ uĩ mong sĩ cĩ ngĩy nghe đĩn nhĩu vĩ tĩng tĩi ba mang cĩc hĩ Viĩt Nam trong quĩn đĩi Hoa Kĩ.

-